



TÂM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh.

NỘI DUNG BẢN TIN:

- THÔNGIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
- HỘI CHỢ GIÁNG SINH TỪ THIÊN
- CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP THỰC PHẨM
- ĐÓN HỌC SINH
- ĐỊA ĐIỂM ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- Có thành tích học tập tốt
- Tự tin trong giao tiếp
- Tư duy sáng tạo
- Hiểu biết công nghệ
- Năng động và có trách nhiệm

Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Thật khó để tin chúng ta đã bước sang năm 2016 và năm học này đã đi được gần một nửa chặng đường. Trong suốt thời gian vừa qua, các em học sinh đã đạt được khá nhiều thành tích trong học tập và đang rất nỗ lực phấn đấu cho năm học tiếp theo. Tôi rất tự hào khi thấy các em ngày càng trưởng thành hơn và không ngừng học hỏi dưới sự tận tâm chỉ dạy của các thầy cô. Tôi có thể thấy các em đang từng bước trở thành “những công dân toàn cầu”.

Trân trọng,

Thầy Gregory R. van Goidtsnoven.
Hiệu trưởng



Hội chợ Giáng sinh từ thiên 2015





**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Tháng 01 năm 2016

Hội chợ Giáng sinh từ thiện

Nhà trường đã tổ chức thành công Hội chợ từ thiện Giáng sinh vào tháng 12 vừa qua. Nhà trường đã quyên góp tất cả số tiền thu được cho Quỹ phẫu thuật nụ cười Việt Nam. Nhờ sự đóng góp của các gian hàng và các hoạt động gây quỹ từ thiện, chúng tôi tự hào là một trong những tổ chức đóng góp chính cho quỹ từ thiện mà chúng tôi lựa chọn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị vì sự đóng góp và tham gia vào hoạt động thường niên này. Nhà trường hy vọng rằng, năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sự kiện này với quy mô lớn hơn và thành công hơn nữa.

Chương trình Quyên Góp Thực Phẩm

Bên cạnh Hội chợ Giáng sinh từ thiện, nhà trường cũng đã tổ chức thành công chương trình quyên góp thực phẩm, với mục đích kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường đã nhận được một số lượng lớn các nhu yếu phẩm từ tấm lòng hảo tâm của quý vị phụ huynh. Nhà trường cùng các em trong Hội đồng học sinh trường đã đến thăm và động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại. Các em và nhân viên Trung tâm rất cảm động và muốn tôi gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất vì những sự hỗ trợ này. Các em trong Hội học sinh đã có thời gian chơi đùa với các em nhỏ, cũng như thăm hỏi các bé mồ côi tại đây. Nhà trường tin tưởng rằng, chuyến đi này đã có nhiều tác động tích cực đến các em học sinh và đây cũng là phương pháp giáo dục cực kỳ hiệu quả để các em nhận thấy bản thân mình thật sự may mắn như thế nào.

Đưa đón học sinh

SIS @ BDNC cung cấp chương trình giáo dục chất lượng và chỉ giám sát học sinh trong giờ học. Nhân viên trường được đào tạo chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sự an toàn và chăm sóc tốt nhất cho tất cả các em từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.

Nhân viên KinderWorld chỉ có mặt tại trường trong khoảng thời gian nêu trên và Nhà trường không thể đảm bảo sự an toàn của học sinh ngoài thời gian đó. Nhà trường hy vọng tất cả học sinh của trường bao gồm Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học đều ra về không trễ hơn 5h15 chiều mỗi ngày.

Giờ học của các lớp Mẫu giáo kết thúc vào lúc 3h30 chiều, khối Tiểu học và Trung học kết thúc lúc 4h15 chiều. Các em nên được đón về trong thời gian này. Đối với những học sinh tham gia câu lạc bộ, Quý Phụ huynh vui lòng đến đón các em lúc 4h55 chiều.

Các em học sinh chơi ở khu vực sân chơi Tiểu học, phải đảm bảo bóng, đồ chơi và các dụng cụ khác được thu dọn và trả về lúc 4h55



Chuyến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương



Học sinh chơi đùa với các em nhỏ





chiều. Học sinh nên chờ tại văn phòng sau khi đã thu dọn / trả các dụng cụ hoặc kết thúc giờ học câu lạc bộ.

Quý phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian hợp lý để tiện việc đưa đón các em trước 5h00 chiều nhằm đảm bảo sự an toàn cho các em ngoài giờ học.

Địa điểm đưa đón học sinh

Hiện tại, Nhà trường có thêm dãy phòng học mới (Khu B) và chúng ta có thể sử dụng cổng ra vào ở khu B. Quý Phụ huynh có con em là học sinh khối trung học vui lòng sử dụng cổng trường ở Khu B (dãy mới) để đưa đón các em. Bằng việc sử dụng cổng mới này, chúng ta có thể làm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra ở cổng chính.

Vì sự an toàn cho các em, tôi xin lưu ý quý phụ huynh rằng cổng chính chỉ dành riêng các em học sinh khối mầm non và tiểu học. Các em học sinh lớp lớn có em học tại khối cũ nên sử dụng cổng mới này, sau đó hỗ trợ em mình di chuyển đến lớp.

Sự an toàn của các em là ưu tiên hàng đầu của nhà trường và bằng việc cùng nhau thực hiện một số thay đổi nhỏ, chúng tôi có thể đảm bảo rằng các em luôn được an toàn và vui vẻ khi đến trường.



Phụ huynh đón học sinh tan trường



Cổng trước dãy phòng học mới (Khu B)

